

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **146** /BC-BPC

Đồng Hới, ngày 13 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của HĐND năm 2022 và Chương trình số 10/CTr - BPC ngày 12/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND thành phố về Chương trình công tác năm 2022. Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát như sau:

Trong năm 2022, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề. Chuyên đề 1: Giám sát “*Tình hình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới*” tại Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thành phố. Chuyên đề 2: Giám sát về “*Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đồng Hới*” tại UBND các xã phường: Nam Lý, Đồng Hải, Đồng Sơn.

1. Chuyên đề “*Tình hình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới*” tại Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thành phố.

Qua giám sát, kết quả cho thấy: Chi cục THADS đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; đã tổ chức cưỡng chế thành công các vụ việc đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được kịp thời, đúng trình tự, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án từng bước được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngày càng

được chú trọng. Ban Chỉ đạo THADS thành phố đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động THADS. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: Chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, đặc biệt là việc tham mưu các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau còn khá nhiều. Một số vụ việc còn chậm tổ chức xác minh; trong quá trình tổ chức thi hành án, có những vụ việc phức tạp chưa thực hiện đúng kế hoạch.

Trách nhiệm của các Chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều lúc còn rụt rè, ngại va chạm; sự phối hợp trong quá trình thi hành án giữa Chi cục và các đơn vị liên quan có lúc chưa kịp thời.

*** Kiến nghị:**

- Đối với UBND thành phố

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với Chi cục THADS thành phố trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác THADS.

Chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân.

- Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết dứt điểm các việc có điều kiện thi hành đặc biệt là các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài.

Chủ động hơn trong công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản đề kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Tập trung giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, tồn đọng lâu năm. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các cán bộ, công chức đặc biệt là các Chấp hành viên cần khắc phục tình trạng ngại va chạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Chủ động hơn nữa trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã phường nhất là các đơn vị khối nội chính của thành phố trong quá trình thực hiện công tác cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản...

2. Chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đồng Hới” tại UBND các xã phường: Nam Lý, Đồng Hải, Đồng Sơn.

Qua giám sát, kết quả như sau: Trước tình hình về tệ nạn ma túy trên địa bàn đang phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các đơn vị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống ma túy. Bám sát vào Luật phòng, chống ma túy, các Nghị định

của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, của tỉnh và thành phố liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy tại địa phương kịp thời, đúng quy định. Quan tâm công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*”, củng cố, duy trì hoạt động các mô hình về phòng, chống ma túy như “*CLB Cựu chiến binh phòng chống tội phạm và ma túy*”, “*Tổ dân phố an toàn không có ma túy*”... qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, ý thức cảnh giác của cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn, vận động Nhân dân không tàng trữ, trồng các loại cây có chứa chất ma túy, tích cực tham gia đấu tranh, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng công an phường đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND cùng cấp ban hành các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phối hợp khá chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh tệ nạn ma túy ra địa bàn. Trong công tác cai nghiện, các đơn vị đã chú trọng đến công tác lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; các đơn vị đã triển khai nhiều mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; vận động nhiều đối tượng tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Do vậy, đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc kiểm soát ổn định tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, không để hình thành điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Công tác triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy tại một số đơn vị còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ma túy và kỹ năng phòng, tránh ma túy cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thanh, thiếu niên đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân.

Chưa phát huy hết hiệu quả của các mô hình; số người liên quan đến ma túy và đặc biệt là số người nghiện dưới 18 tuổi khá nhiều; công tác cai nghiện chưa có hiệu quả.

Công tác quản lý sau cai nghiện ở các đơn vị hiệu quả chưa cao, các hoạt động hỗ trợ học nghề, cho vay vốn, tạo việc làm ổn định cho người nghiện sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện chưa đảm bảo yêu cầu.

Ở các đơn vị chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến phòng, chống ma túy, do đó hiệu quả tham mưu về phòng, chống ma túy tại cơ sở còn hạn chế.

*** Kiến nghị:**

- Đối với UBND thành phố

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân, học sinh trên địa bàn về tác hại ma túy, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng với người đã chấp hành án xong, những người sau cai nghiện.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy và các nội dung liên quan nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác này tại các xã, phường.

Quan tâm hơn nữa trong việc bố trí kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy; việc bố trí kinh phí để duy trì các mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cần cụ thể cho từng đơn vị để các đơn vị chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện.

- Đối với Công an thành phố

Tiếp tục chỉ đạo Đội nghiệp vụ, Công an xã, phường chủ động hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác lập và đấu tranh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn; hàng năm tổ chức rà soát nắm tình hình về tệ nạn ma túy, qua đó có các biện pháp đấu tranh phù hợp, kịp thời.

Chỉ đạo Công an xã phường cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho chính quyền địa phương cùng cấp trong công tác lập hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Đối với UBND các xã, phường được giám sát

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới các tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, lực lượng công an làm nòng cốt; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những đối tượng liên quan đến ma túy, kiểm chế sự gia tăng người nghiện ma túy.

Tăng cường công tác quản lý, rà soát số người nghiện trên địa bàn để có biện pháp giáo dục tại cộng đồng. Có kế hoạch giúp đỡ, động viên, hỗ trợ vay vốn, tạo công ăn việc làm cho những người đã chấp hành án xong, những người sau cai nghiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp để xây dựng kế hoạch vận động người nghiện tham gia cai nghiện; phát huy hiệu quả của các mô hình trong

công tác phòng, chống ma túy; nâng cao chất lượng phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Có các giải pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý sau cai nghiện; có kế hoạch giúp đỡ, động viên, hỗ trợ vay vốn, tạo công ăn việc làm cho những người đã chấp hành án xong, những người sau cai nghiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho UBND trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo các Tổ dân phố phát huy vai trò của mình trong công tác phối hợp nắm tình hình, quản lý, giúp đỡ con em trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề năm 2022 của Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Nguyên